

ผลผลิตอ้อยต่ำต้นทุนมูลค่าน้ำตาลเพิ่ม กอน.หาหรือเร่งหาข้อสรุปยกเลิกระบบโควตา

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสันตนาการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า คาดว่าช่วงเดือน เม.ย.นี้ โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้ทยอยปิดหีบเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้คาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิต 2559/2560 อยู่ที่ 91.4 ล้านตันอ้อย ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 91-92 ล้านตันอ้อย ลดลงจากฤดูกาลผลิตที่แล้วเล็กน้อยที่มีอ้อยเข้าหีบ 94 ล้านตันอ้อย ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยคาดว่าปีนี้จะอยู่ในระดับ 108 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

สำหรับมูลค่าตลาดน้ำตาลทรายคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หรืออาจขยายตัวประมาณ 5% เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบ น้อยกว่าฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา แต่ยังคงได้รับอานิสงส์ด้านราคาที่สูงขึ้น โดยปีก่อนราคาอยู่ที่ 13-14 เซนต์ต่อปอนด์ โดยปีนี้มีราคาอยู่ที่ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์

“ต้องยอมรับว่าปีนี้อ้อยน้อยกว่าฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา แม้ปีนี้ฝนจะค่อนข้างดีขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบภัยแล้งมาจากช่วงปี 2559 ส่วนฤดูกาลผลิตหน้าคาดว่าน่าจะมีอ้อยเข้าหีบมากขึ้น เพราะมีการนำอ้อยไปทำพันธุ์มากขึ้น มีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์มากขึ้น ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในปีนี้ก็คาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วย” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในส่วนของแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบโดยเฉลี่ยในปีนี้จะคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนประมาณ 17.9 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากค่าเงินเหรียญสหรัฐเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าลง ผิดจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเหรียญสหรัฐจะแข็งค่า หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย เพราะเป็นปัจจัยที่ตลาดรับรู้แล้ว ทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน รวมถึงน้ำตาลทรายที่เป็นผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตั้งแต่ต้นปีมีราคาผันผวนจากเดิมที่ราคาอยู่ในระดับ 20-24 เซนต์ต่อปอนด์

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้มีการหารือเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 ถึงประเด็นความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยเฉพาะประเด็นการกำหนดปริมาณโควตาน้ำตาลทรายทั้งระบบที่ตามกฎหมายจะมีการยกเลิก แต่ขณะเดียวกันจะต้องมีปริมาณสำรองที่เหมาะสมเข้ามาทดแทน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะต้องกันปริมาณน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศไว้ประมาณ 2.5 แสนตัน และจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ในช่วงปลายเดือน พ.ค.2560